



ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร
และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบ
เกี่ยวกับการเข้ารับการกลั่นกรอง

ตามที่ได้มีประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รับสมัครข้าราชการพลเรือน
สามัญเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมศิลปากร นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการกลั่นกรอง ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กรมศิลปากร จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมศิลปากร และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการกลั่นกรอง ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ข. กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการเข้ารับการกลั่นกรอง

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง เข้ารับการกลั่นกรอง ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่
แนบท้ายประกาศ

๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการกลั่นกรอง ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กรมศิลปากรกำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิไม่ประสงค์เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรอง หรือหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองรายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
กลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

ค. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองให้ได้ผู้ที่มีความ
เหมาะสมไม่เกินจำนวนตามที่ อ.ก.พ. กรมศิลปากร กำหนด และตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง การกำหนดจำนวนคน
ที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ และจะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ทราบเป็นการทั่วไป
ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล <https://www.finearts.go.th/personnel>

โดยผู้...

โดยผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง จะต้องได้รับคะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ กรณีที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนองค์ประกอบที่ ๒ มากกว่า หากได้คะแนนองค์ประกอบที่ ๒ เท่ากันอีก จะพิจารณาจากคะแนนองค์ประกอบที่ ๑ มากกว่า หากได้คะแนนองค์ประกอบที่ ๑ เท่ากันอีก จะพิจารณาตามลำดับเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง และจะประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองดังกล่าวจะมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง อธิบดีกรมศิลปากร จะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองดังกล่าวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดต่อไป

อนึ่ง สำหรับผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองที่ได้ดำเนินการตามวิธีการและวันเวลาที่กรมศิลปากร กำหนดแล้ว แต่ไม่มีชื่อในประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการกลั่นกรอง ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้นำหลักฐานที่แสดงว่าได้ดำเนินการตามวิธีการ และวันเวลาที่กรมศิลปากรกำหนดแล้ว ยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) กรมศิลปากร หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๒๖ ๖๕๘๒ ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ กรมศิลปากร จะประกาศรายชื่อฯ เพิ่มเติมต่อไป และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล <https://www.finearts.go.th/personnel> ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเข้ารับการกลั่นกรองในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

MMC

(นายพนมบุตร จันทรโชติ)

อธิบดีกรมศิลปากร

สำเนาถูกต้อง



(นางศิริพร คล้างาม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่
(แนบท้ายประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖)

เลขประจำตัว	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑๐๐๑	นางวีรยา จันทรี	นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่
๑๐๐๒	นางอัจฉริยา บุญสุข	นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่
๑๐๐๓	นายธนากร ธีรรุจิขจรเดช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๐๐๔	นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์	จิตรกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่
๑๐๐๕	นายประสพสุข รัตนใหม่	ประติมากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่
๑๐๐๖	นางประภาพร ตราชชาติ	นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สำนักช่างสิบหมู่



กำหนด วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการกลั่นกรอง
(แนบท้ายประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)

วัน เวลา และสถานที่	ตำแหน่งที่พิจารณากลั่นกรอง/ เลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง
วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ	
- รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๘ ห้องประชุม ๒ กรมศิลปากร - เข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ชั้น ๘ ห้องประชุม ๒ กรมศิลปากร	ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ - เลขประจำตัว ๑๐๐๑-๑๐๐๖ (๖ คน) 